

**THÔNG BÁO****Kết luận của đồng chí Phan Đình Nhân, Bí thư Tỉnh đoàn tại cuộc họp trực tuyến về công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ Tháng Thanh niên tuần thứ nhất năm 2023**

Ngày 09/3/2023, tại phòng họp Tỉnh đoàn, đồng chí Phan Đình Nhân, Bí thư Tỉnh đoàn - Trưởng Ban Chỉ đạo Tháng thanh niên cấp tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ Tháng Thanh niên tuần thứ nhất năm 2023. Thành phần theo Thư mời số 06-GM/TĐTN-BPT, ngày 07/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

Sau khi nghe Ban Phong trào thông qua báo cáo kết quả tuần thứ nhất thực hiện nhiệm vụ Tháng Thanh niên và các ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự cuộc họp. Đồng chí Phan Đình Nhân, Bí thư Tỉnh đoàn - Trưởng ban Chỉ đạo Tháng thanh niên có ý kiến kết luận chỉ đạo như sau:

1. Các đơn vị phải tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, chủ đề của “*Tháng Thanh niên*” năm 2023; tập trung phát động và thực hiện đạt hiệu quả các hoạt động đã đề ra. Huy động sự tham gia, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên và người dân bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.
2. Chủ động tham mưu với các cấp ủy, tranh thủ sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân,... nhằm phát huy mọi nguồn lực tập trung vào những hoạt động trọng tâm, đúng với chủ đề Tháng Thanh niên “*Thanh niên tiên phong chuyển đổi số*” và sát với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương như: xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, phong trào sáng tạo trẻ và chuyển đổi số trong thanh niên, thực hiện các công trình thanh niên và công tác an sinh xã hội,...; Qua đó, góp phần tham gia giải quyết những việc khó, những vấn đề bức xúc tại các địa phương.
3. Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và các phong trào thi đua do địa phương phát động. Thông qua các hoạt động phong trào, phải quan tâm và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng của tổ chức Đoàn. Tập trung quyết liệt việc thực hiện các nghiệp vụ trong công tác đoàn viên trên phần mềm quản lý đoàn viên và phát động cán bộ, đoàn viên tham gia thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII do Trung ương Đoàn phát động một cách nghiêm túc, xem đây là nhiệm vụ quan trọng của hệ thống Đoàn trên địa bàn tỉnh.

4. Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ vào sáng ngày thứ năm hàng tuần. Giao Ban phong trào Tỉnh đoàn chuẩn bị các điều kiện để tổ chức họp báo trực tuyến với các đơn vị vào ngày thứ sáu hàng tuần (*thời gian họp có thông báo cụ thể*). Phối hợp với Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn tham mưu thành lập các tổ kiểm tra để kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ tháng thanh niên đối với một số đơn vị thực hiện chưa tốt các yêu cầu nhiệm vụ trong tháng đề ra.

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn đẩy mạnh phối hợp với các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc tuyên truyền các hoạt động, các công trình, phần việc, kết quả nổi bật, tiêu biểu trong Tháng thanh niên.

5. Phê bình đơn vị Huyện đoàn Kiên Hải trong việc triển khai thực hiện Lễ khởi động không đúng theo thời gian quy định, hình thức tổ chức sơ sài. Yêu cầu đơn vị trong thời gian tới phải triển khai nghiêm túc việc tổ chức hoạt động và trong triển khai các công trình phần việc đảm bảo chất lượng và đạt hiệu quả.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Phan Đình Nhân, Bí thư Tỉnh đoàn - Trưởng ban Chỉ đạo Tháng Thanh niên cấp tỉnh trong cuộc họp báo Tháng Thanh niên 2023./.

**Nơi nhận**

- BCĐ TTN cấp tỉnh;
- BDV các huyện, thành ủy và Đảng ủy Khối CQ-DN;
- Các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc;
- Lưu VP, BPT.

**TL. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN  
CHÍNH VĂN PHÒNG**



**Lư Trung Duy**